



ปีนี้เป็นปีที่ไม่เหมาะกับการลงทุน แต่เป็นปีเตรียมพร้อม  
ทั้งเรื่องกระแสเงินสด บุคลากรเพื่อให้พร้อมสำหรับปีหน้า  
มรรต เรียร์มนตรี

# 'ทีโอที' เล็งจ่ายค่าคลื่น '5จี' ต.ค.นี้

เผยแผนรวมเสาโทรคมรวม  
กสทชกว่า43,000ต้น

กรุงเทพธุรกิจ ● “ทีโอที” ระบุแม้ปีนี้  
ไม่เหมาะลงทุนแต่จำเป็นต้องเตรียม  
พร้อมด้านธุรกิจ พร้อมเตรียมจ่าย  
ค่าคลื่น 26 กิก ลุย 5จีปลายเดือนต.ค.นี้  
หลังเอกชนจับให้บริการในโรงงาน  
อุตสาหกรรม คุยบริษัทมีความพร้อม  
ทุกด้านโดยเฉพาะอินฟราสตรักเจอร์  
ที่หลังจากผนึกกับกสทช.แล้วจะมี  
สถานีฐาน43,000แห่ง ไม่จำเป็นต้องสร้าง  
ใหม่แม้แต่แห่งเดียว เป็นแต้มต่อให้การ  
การทำตลาดในอนาคต

นายมรรต เรียร์มนตรี รักษาการ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที  
เปิดเผยว่า เตรียมเช่าชำระค่าใบอนุญาต  
คลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิร์ตซ์ช่วง  
ปลายเดือนตุลาคม 2563 แก่สำนักงาน  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งทีโอทีเป็นผู้ชนะการ

ประมูลจำนวน 4 ใบอนุญาตฯ 100 เมกะเฮิร์ตซ์  
รวม 400 เมกะเฮิร์ตซ์ มูลค่า 1,920.65 ล้านบาท  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ การชำระเงินงวดแรกเพื่อให้  
ทีโอทีสามารถนำเข้าอุปกรณ์ได้ และนำ  
คลื่นความถี่ย่านดังกล่าวไปทดสอบ  
ทดลองหารูปแบบการใช้งาน (ยูสเคส)  
ทั้งนี้ คลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิร์ตซ์  
เป็นย่านความถี่สูง ซึ่งมีคุณสมบัติใน  
การส่งข้อมูลที่มีความเสถียรมาก รับ-ส่ง  
ได้อย่างรวดเร็วในปริมาณสูง รวมทั้ง  
มีความหน่วงเวลา หรือความหน่วงใน  
การส่งข้อมูลต่ำ ซึ่งความสามารถนี้ทำให้  
เหมาะกับการใช้งานระบบที่ต้องการความ  
แม่นยำสูง เช่น การผ่าตัดทางไกล การ  
ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน และการ  
ควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น

“การลงทุนในคลื่นความถี่ย่าน  
26 กิกะเฮิร์ตซ์ เป็นการลงทุนที่ไม่ต้อง  
ปุพรม เมื่อมีลูกค้าแล้วค่อยลงทุนได้  
โดยขณะนี้ไม่มีเอกชนสนใจเช่าเจรจาเพื่อ  
ขอเช่าคลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิร์ตซ์ไป  
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเชื่อมต่อ

กับหุ่นยนต์ หรือโรบอท แทนการใช้  
แรงงานคน เพื่อลดต้นทุนในการผลิต  
และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตมากยิ่งขึ้น”  
นายมรรต กล่าว

นายมรรต กล่าวว่า นอกจากนี้ เพื่อ  
เป็นการปูทางไปสู่การควบรวมกิจการ  
ระหว่างทีโอทีและบมจ.กสทโทรคมนาคม  
จำเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ  
จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที มีการเปิด  
เผยสินทรัพย์โทรคมนาคมเพื่อใช้เป็น  
โครงสร้างพื้นฐานด้าน 5จี ร่วมกัน  
โดยทีโอที มีเสาสัญญาณจำนวน 25,000  
ต้น ขณะที่ กสทช.มี 18,000 ต้น รวม  
43,000 ต้น ซึ่งจะทำให้ทั้งสององค์กรมี  
ศักยภาพ มีโครงข่ายที่แข็งแกร่ง นำไปสู่  
การร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(โอเปอเรเตอร์) รายอื่นๆ ในการใช้  
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดการลงทุน  
ซ้ำซ้อน

“จากสภาพเศรษฐกิจคิดว่า ปีนี้เป็น  
ปีที่ไม่เหมาะกับการลงทุนนัก แต่เป็นปี  
ในการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องกระแส  
เงินสด และบุคลากรเพื่อให้พร้อมสำหรับ

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,600

**Section:** การเงิน-ลงทุน/Think Digi

**วันที่:** อังคาร 22 กันยายน 2563

**ปีที่:** 33

**ฉบับที่:** 11688

**หน้า:** 22(บน)

**Col.Inch:** 49.53

**Ad Value:** 79,248

**PRValue (x3):** 237,744

**คลิป:** สีสี่

**หัวข้อข่าว:** 'ทีโอที' เล็งจ่ายค่าคลื่น 5จี'ต.ค.นี้

ปีหน้า ในส่วนของแผนธุรกิจไนโตรมาส  
สุดท้ายนี้ เมื่อมองเห็นว่าผลกระทบ  
จากโควิด-19 น่าจะยังไม่จบเพราะไม่รู้  
ว่าจะมีวัคซีนเมื่อไร ทีโอทีก็ต้องยอมรับ  
ว่ารายได้ ที่คาดว่าจะได้ต้องหายไปอย่าง  
แน่นอนจากการที่ลูกค้าเริ่มได้รับผลกระทบ”  
นายมรกต กล่าว

ทั้งนี้ การให้บริการ 5จีจะเริ่มให้  
บริการพิกซ์ ไรร์เลส บรอดแบนด์ใน  
พื้นที่ทดสอบ เช่นอาคารสูง ในพื้นที่  
ห่างไกลที่มีต้นทุนการวางสายสูง และ  
การพัฒนาบริการดิจิทัลด้วยการเพิ่ม  
ความสามารถและการลงทุนในเทคโนโลยี  
สมัยใหม่ เช่น ดาวเทียมวงโคจรต่ำ  
เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี 5จี ทำงาน  
เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และด้วย  
ศักยภาพของ ทีโอที ที่มีความพร้อม  
ในการก้าวเป็นผู้นำเทคโนโลยีสื่อสาร จึง  
ได้เตรียมพร้อมในการพัฒนานวัตกรรม  
ด้านเทคโนโลยีอากาศและการเจรจากับ  
พันธมิตรธุรกิจระบบดาวเทียมเพื่อร่วมมือ  
กันพัฒนาเครือข่ายระบบดาวเทียม  
วงโคจรต่ำ (LEO) ด้วย

## TOTจ่ายค่าไลเซนส์ คลื่นความถี่ย่าน26GHz ช่วงปลายเดือนตุลาฯนี้

“ทีโอที” เล็งจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่น 26 GHz ช่วงปลายต.ค.นี้ หลังมีเอกชนในพื้นที่ EEC สนใจเข้ามาเจรจา 5G ไปใช้ในโรงงาน พร้อมผนึก CAT ทำโครงสร้างพื้นฐาน 5G ร่วมกัน

นายมรกต เขียวมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือน ต.ค. 2563 บริษัทเตรียมเข้าชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 26 GHz กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หลังจากชนะการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวจำนวน 4 ใบอนุญาต ๆ 100 MHz รวม 400 MHz มูลค่า 1,920.65 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำเข้าอุปกรณ์ได้ และนำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปทดสอบทดลองหารูปแบบการใช้งาน (Use Case) สำหรับการชำระเงินค่าใบอนุญาตดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ให้ชำระงวดเดียวภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้นำชนะการประมูล

สำหรับคลื่นความถี่ 26 GHz เป็นย่านความถี่สูง มีคุณสมบัติในการส่งข้อมูลที่มีความเสถียรสูง รวมทั้งมีความหน่วงในการส่งข้อมูลต่ำ ดังนั้นเหมาะกับการใช้ให้บริการเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และการใช้งานที่

ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การผ่าตัดทางไกล การควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน และการควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น

“การลงทุนในคลื่นความถี่ 26 GHz เป็นการลงทุนที่ไม่ต้องปูพรมครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะจากคุณสมบัติของคลื่นความถี่ 26 GHz เหมาะกับการใช้ให้บริการเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เมื่อมีลูกค้าจึงค่อยลงทุน โดยขณะนี้เอกชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สนใจเข้าเจรจามาแล้ว นำ 5G ไปใช้ในโรงงาน” นายมรกต กล่าว

ขณะเดียวกันบริษัท และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน 5G ร่วมกัน (Infrastructure Sharing) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเปิดเผยสิทธิทรัพย์สินโทรคมนาคมเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน 5G ร่วมกันระหว่าง 2 บริษัท โดยบริษัทมีเสาสื่อโทรคมนาคม จำนวน 25,000 ต้น ขณะที่ CAT มีเสาสื่อโทรคมนาคม จำนวน 18,000 ต้น รวมเป็น 43,000 ต้น

“การทำ Infrastructure Sharing ร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งในการปูทางไปสู่การควบรวมกิจการระหว่าง TOT และ CAT เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 องค์กรมีศักยภาพ มีโครงข่ายที่แข็งแกร่ง นำไปสู่การร่วมมือกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) รายอื่น ๆ ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน” นายมรกต กล่าว ■

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 22 กันยายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15535

หน้า: 1 (ล่างขวา), 8

Col.Inch: 77.91

Ad Value: 120,760.50

PRValue (x3): 362,281.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดสเปก'กสทช.' ชุดชั่วคราว-ถาวร คัดเข้ม'7อรหันต์'



เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ถูกรับออกประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดชั่วคราว จำนวน 7 คน แทนชุดเดิม ซึ่งหมดวาระไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตาม พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

การสรรหา กสทช.จำนวน 7 คนจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ด้านละ 1 คน ประกอบด้วย 1.ด้านกิจการกระจายเสียง 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ 3.ด้านกิจการโทรคมนาคม 4.ด้านวิศวกรรม 5.ด้านกฎหมาย 6.ด้านเศรษฐศาสตร์ และ 7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม

## เปิดสเปก'กสทช.' ชุดชั่วคราว-ถาวร คัดเข้ม'7อรหันต์'



(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

สำหรับผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามกำหนดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป และกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-28 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ขณะที่ร่างแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่คณะกรรมการวิสามัญ โดยมี “**พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์**” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานนั้น ประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา

“พุทธิพงษ์” ระบุว่า คณะกรรมการมีการพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กสทช. ฉบับปี 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งหลักการและเหตุผลในการ

แก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.กสทช. ฉบับดังกล่าวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น เพื่อแก้ปัญหาการสรรหา กสทช. ในทางปฏิบัติ และเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง กสทช. ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีการแก้ไขในส่วนของผู้ประกอบของคณะกรรมการ กระบวนการสรรหา อำนาจของคณะกรรมการสรรหา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในส่วนของคุณสมบัติและความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ กสทช. นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาปรับปรุงด้านของความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเสนอให้มีด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านละ 1 คน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้านละ 1 คน และด้านอื่นๆ ที่ยังประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. จำนวน 2 คน ทางคณะกรรมการเห็นว่าควรครอบคลุมความต้องการตามพันธกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงการเทียบเกณฑ์คุณสมบัติของตำแหน่งอาชีพในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนได้มาตรฐานขึ้น และลดข้อกำหนดจำนวนปีของประสบการณ์บริหารงานเฉพาะทางหลายด้านลง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและอายุงานเฉพาะด้าน 10 ปีขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้

รวมทั้งยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนในช่วงเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อการสมัครเพื่อรับการแต่งตั้งใหม่ หรือพ้นจากตำแหน่งของกรรมการชุดเดิม หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ประกาศใช้ เพื่อให้เป็นธรรมต่อสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่ง และเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายต่างๆ ในคณะกรรมการ กสทช. ในช่วงรอยต่อของการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนี้ด้วย

“ร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในเดือนพฤศจิกายนนี้ หากได้รับการเห็นชอบ จะส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณา คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย จะมีผลบังคับใช้เพื่อเลือกกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ทันที อาจเป็นช่วงต้นปี 2564” พุทธิพงษ์สรุป

ด้าน “**สืบศักดิ์ สืบภักดี**” เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้มีคณะกรรมการหลายชุดพูดถึงเรื่องคุณสมบัติ หรือตำแหน่งกรรมการ กสทช.อยู่บ้าง เนื่องจากข้อเท็จจริงหาก

จะแบ่งความเชี่ยวชาญของกรรมการ กสทช.แบบในอดีต อาจเป็นบริบทแบบหนึ่ง แต่ในปัจจุบันอาจมีความต้องการหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกอบกับความสำคัญของกิจการบางกิจการอาจหลอมรวม ฉะนั้น กรรมการ กสทช.อาจจะแบ่งแยกความเชี่ยวชาญ อาทิ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม วิศวกรรม กฎหมายแบบเดิมไม่ได้ อาจต้องมีความเข้าใจด้านอื่นๆ หรือแม้แต่กรรมการ กสทช.ด้านอื่นๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามา

ซึ่งก่อนหน้านี้เสนอให้มีกรรมการ กสทช.ด้านกิจการดาวเทียม ซึ่งเป็นกิจการใหม่ที่ได้รับการถ่ายโอนอำนาจมาจากกระทรวงดีอีเอส หรือกรรมการ กสทช. ด้านที่ต้องทำหน้าที่สื่อสารกับประชาชน โดยกรรมการด้านนี้อาจไม่ได้เชี่ยวชาญด้านกิจการนั้นๆ เหมือนเดิม

“**เชื่อว่า**การปรับเปลี่ยนหรือการเสนอบทบาทของกรรมการ กสทช.ให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีหรือยุคสมัยเป็นสิ่งทำได้ ส่วนจะเป็นตำแหน่งอย่างไร ระบุถึงคุณสมบัติอย่างไร ขอให้พิจารณาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต และตอบรับต่อพันธกิจที่แท้จริงดีกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอยากเห็นและเฝ้าดูอยู่” สืบศักดิ์แนะนำ



## ประกาศการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญชวนบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (กรรมการ กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ด้าน โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ บริเวณท้องโถง ชั้น 1 ถนนประชาธิปไตย เขตบางซื่อ กทม.

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.senate.go.th](http://www.senate.go.th)  
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
โทร. 0 2831 9338-9 (ในวันและเวลาราชการ)



ประกาศการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(กรรมการ กสทช.)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญชวนบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (กรรมการ กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ด้าน โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ บริเวณท้องโถง ชั้น 1 ถนนประชาธิปไตย เขตบางซื่อ กทม.

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.senate.go.th](http://www.senate.go.th)  
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
โทร. 0 2831 9338-9 (ในวันและเวลาราชการ)



## กำไรชะลอตัว

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) วิเคราะห์หุ้นบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ DTAC โดยคาดว่าจำนวนผู้ใช้บริการของ DTAC ใน 3Q63 จะลดลงเหลือ 18.6 ล้านราย (-1.2% QoQ, -9.0% YoY) เนื่องจากคาดว่าลูกค้าในระบบเติมเงิน ซึ่งอ่อนไหวกับภาวะเศรษฐกิจจะลดลง ขณะเดียวกันคาดว่ารายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (Average Revenue Per User หรือ ARPU) จะเพิ่มขึ้น 1.6% QoQ เป็น 257 บาท เนื่องจากมาตรการของ กสทช. สิ้นสุดไปตั้งแต่ 2Q63 (ใช้เน็ตฟรี 10GB และโทรฟรี 100 นาที) ขณะที่เรคาดว่า ARPU จะลดลง 0.4% YoY ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

กำไรหลัก 3Q63 จะทรงตัว QoQ แต่จะลดลง YoY เรคาดว่ากำไรหลักของ DTAC ใน 3Q63 จะอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท (+2% QoQ, -10% YoY) โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น QoQ จะมาจากรายได้จากยอดขายและการให้บริการที่โตขึ้น ขณะที่กำไรที่ลดลง YoY จะเป็นเพราะรายได้ค่าบริการลดลง ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของยอดขายเครื่องลดลง เรคาดว่ากำไรสุทธิใน 3Q63 จะลดลงมาอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท (-15% QoQ, -12% YoY) โดยกำไรที่ลดลง QoQ จะเป็นเพราะมีรายการพิเศษ 315 ล้านบาท ใน 2Q63 ส่วนกำไรที่ลดลง YoY จะ

เป็นเพราะรายได้ลดลง 6% YoY

คงประมาณการกำไรปี 2563-64

ถึงแม้ว่าผลประกอบการใน 9M63 จะคิดเป็น 83% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเรา แต่ยังคงประมาณการกำไรจากรูจิกหลักในปีนี้อาไว้ที่ 5.5 พันล้านบาท เนื่องจากคาดว่ากำไรจะชะลอตัวลงตั้งแต่ 4Q63 เป็นต้นไป รายได้ที่เพิ่มขึ้นใน 4Q63 จะถูกหักล้างไปโดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ที่เพิ่มขึ้นตามการจัดกิจกรรมการตลาดที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี สำหรับในปี 2564 เรคาดว่ารายได้จากการให้บริการจะเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นหลังวิกฤติ COVID-19 แต่ก็จะถูกหักล้างไปโดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เพราะปี 2564 จะเป็นปีแรกที่บริษัทจะรับรู้ค่าตัดจำหน่ายสำหรับใบอนุญาตคลื่น 5G (26 GHz) เต็มปี และคาดว่าจะต้องตัดจำหน่ายใบอนุญาตใหม่เพิ่มอีกในช่วงต้นปี 2564 (700 MHz)

เรายังคงราคาเป้าหมาย ปี 2564 เอาไว้ที่ 47.00 บาท แต่อย่างไรก็ตาม เราปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น DTAC จากถือเป็นซื้อ เนื่องจากราคาหุ้นยังมี upside อีกถึง 44% ขณะที่เราเชื่อว่าราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยลบต่างๆ ไปมากแล้ว

ปัจจัยเสี่ยงจากรายได้ชะลอตัวเกินคาด และการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น

**ที่มา : บล.เคจีไอ(ประเทศไทย)**



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 22 กันยายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15535

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 17.67 Ad Value: 27,388.50

PRValue (x3): 82,165.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ยินดี

## เรียงคน มาเป็นข่าว



ยินดี - ไพรัช วรภาณี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อรรถพล ใหญ่สว่าง, ชาตรี สุวรรณิน, สิงห์ชัย ทนินช้อน และปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ในโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการเนติบัณฑิตสภา โดยมี ชาตพงษ์ จีรพันธุ์, ประสาน หัตถกรรม และพิมพ์พร โอวาสิทธี ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ สนง.อัยการสูงสุด เมื่อเร็ว ๆ นี้